

**การประชุมคณะมนตรีบริหาร ครั้งที่ ๒ และการประชุมสมัชชาใหญ่ ครั้งที่ ๖**  
**ของสมัชชารัฐสภาเอเชีย**  
**(Asian Parliamentary Assembly – APA)**  
**ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖**  
**ณ กรุงอิสลามาบัต สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน**

พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ สมาชิกวุฒิสภา ได้นำคณะผู้แทนรัฐสภาไทยประกอบด้วย นายไพโรจน์ ตันบรรจง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และนายวรวิทย์ บารู สมาชิกวุฒิสภา เดินทางเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีบริหาร ครั้งที่ ๒ และการประชุมสมัชชาใหญ่ ครั้งที่ ๖ ของสมัชชารัฐสภาเอเชีย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๘ – ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ กรุงอิสลามาบัต สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน

การประชุมสมัชชารัฐสภาเอเชียครั้งนี้ นาย Mushahid Hussain Sayed สมาชิกวุฒิสภาปากีสถาน ในฐานะประธานการประชุมคณะมนตรีบริหารเป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม เพื่อต้อนรับคณะผู้แทนรัฐสภาจากประเทศสมาชิก จำนวน ๒๒๕ คน จาก ๓๐ ประเทศ และย้ำถึงความสำคัญของการประชุมสมัชชารัฐสภาเอเชียว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือสนับสนุนและส่งเสริมชาวเอเชียให้มีเครือข่ายใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อภูมิภาคเอเชีย นอกจากนี้ ที่ประชุมเต็มคณะของสมัชชารัฐสภาเอเชียได้มีมติเอกฉันท์ให้นาย Syed Nayyer Hussain Bukhari ประธานวุฒิสภาปากีสถานดำรงตำแหน่งประธานสมัชชารัฐสภาเอเชียคนต่อไป

คณะผู้แทนรัฐสภาไทยได้เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีบริหาร ครั้งที่ ๒ ของ APA ในวันอาทิตย์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ เพื่อเตรียมการระเบียบวาระการประชุม โดยคณะผู้แทนรัฐสภาไทยได้ให้การรับรองระเบียบวาระตลอดจนร่างข้อมติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ร่างข้อมติด้านการเมือง ร่างข้อมติด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน ร่างข้อมติด้านสังคมและวัฒนธรรม) เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่ เพื่อให้การรับรองต่อไป

พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ สมาชิกวุฒิสภาและหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทยได้กล่าวต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่ แสดงความเข้าใจต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเมืองในกลุ่มประเทศอาหรับที่ผ่านมา โดยประเทศไทยให้ความสนับสนุนการดำเนินงานของ APA อย่างเต็มที่เสมอมา และหวังว่าประเทศสมาชิกสามารถนำผลการประชุมดังกล่าวไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

นอกจากนี้ ในส่วนของการประชุมคณะกรรมการด้านต่างๆ ที่ประกอบด้วย คณะกรรมการด้านการเมือง คณะกรรมการด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน และคณะกรรมการด้านสังคมและวัฒนธรรม คณะผู้แทนรัฐสภาไทยได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดังกล่าว และได้ร่วมแสดงท่าทีของไทยที่มีต่อร่างข้อมติที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการดังกล่าว โดย

- คณะผู้แทนรัฐสภาไทยได้ให้การสนับสนุนตามมติเสียงข้างมากในประเด็นที่เกี่ยวกับนิวเคลียร์เพื่อสันติตามที่สหพันธรัฐรัสเซียเสนอ โดยไม่แยกประเด็นดังกล่าวไว้ในอีกข้อมติหนึ่งตามที่อิหร่านร้องขอ

- คณะผู้แทนรัฐสภาไทยของตอกเสียงในร่างข้อมติด้านการให้การสนับสนุนสิทธิของชาวปาเลสไตน์ เนื่องจากในร่างข้อมติดังกล่าว มีการประณามการกระทำของอิสราเอลอย่างรุนแรง แต่ไม่ได้คัดค้านการรับรองร่างข้อมติหากที่ประชุมเสียงส่วนใหญ่ให้การรับรอง

- คณะผู้แทนรัฐสภาไทยได้งดออกเสียงในร่างข้อมติการปกป้องและเคารพวัฒนธรรมที่หลากหลายในเอเชีย ทั้งนี้ เนื่องจากมาจากเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับการประณามอิสราเอลที่มีการระบุไว้ในร่างข้อมติดังกล่าว

ภายหลังจากมีการประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎรขึ้น หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย ได้มอบหมายให้ เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงอิสลามาบัดเข้าร่วมประชุมในวัน ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันปิดการประชุมและรับรองเอกสารสุดท้าย ในฐานะที่ปรึกษาของคณะผู้แทนรัฐสภาไทยต่อไป ภายหลังจากคณะผู้แทนรัฐสภาไทยเดินทางกลับ

นอกจากนี้ เนื่องจากคณะผู้แทนไทยใน APA จะหมดวาระการดำรงตำแหน่งลง (วาระ ๒ ปี) ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๗ พร้อมกันทั้งคณะ ดังนั้น ภายหลังจากมีการเลือกตั้งทั่วไป จึงจะมีการคัดเลือกคณะผู้แทนไทยใน APA ทั้งคณะชุดใหม่ ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎบัตรของ APA ข้อที่ ๘ โดยประเทศไทยมีสัดส่วนของ คณะผู้แทนได้ ๕ คน ตามสัดส่วนจำนวนประชากร ซึ่งคณะผู้แทนรัฐสภาไทยที่เข้าร่วมการประชุมฯ มีข้อสังเกตว่า คณะผู้แทนไทยใน APA ชุดต่อไป ควรประกอบด้วย ผู้บริหารรัฐสภาในระดับ ประธาน หรือ รองประธานของสภาใดสภาหนึ่ง (สภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา) สมาชิกรัฐสภาที่เข้าใจภาษาอาหรับและขนบธรรมเนียมของชาวมุสลิมและสัดส่วนที่เหลือเป็นผู้แทนจากคณะกรรมการที่เหมาะสม

### ประมวลภาพการประชุมคณะมนตรีบริหาร ครั้งที่ ๒ และการประชุมสมัชชาใหญ่ ครั้งที่ ๖ ของสมัชชารัฐสภาเอเชีย (APA)



พลอากาศเอกวีรวิท คงศักดิ์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย ประกอบด้วยนายไพโรจน์ ตันบรรจง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และนายวรวิทย์ บารู สมาชิกวุฒิสภา เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีบริหาร ครั้งที่ ๒ และการประชุมเต็มคณะ ครั้งที่ ๖ ของสมัชชารัฐสภาเอเชีย โดยพลอากาศเอกวีรวิท คงศักดิ์ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย ได้กล่าวถ้อยแถลงท่าทีของรัฐสภาไทยต่อที่ประชุมฯ